



## Kiến Xương

# Tiếp tục bứt phá trong nửa cuối nhiệm kỳ

(Xem trang 3)



Trung tâm thị trấn Kiến Xương.

## Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Thái Bình có trên 52.000 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có trên 32.000 người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, gần 28.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nghi phối nhiễm chất độc da cam/Đioxin, hơn 5.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm nghìn người tham gia kháng chiến đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước. Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đông; điều kiện ngân sách của tỉnh có hạn, hiện nay còn nhiều đối tượng người có công vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công

với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nhằm huy động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn lực thiết thực để hỗ trợ gia đình người có công đặc biệt khó khăn về nhà ở cũng như hỗ trợ tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ; nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với mức tối thiểu 1 ngày lương (hoặc ngày thu nhập); mỗi hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp

(Xem tiếp trang 4)

## 28 hợp tác xã nông nghiệp xây dựng 34 sản phẩm OCOP

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện 33 mô hình phát triển nông nghiệp với các sản phẩm: lúa, khoai tây, muối, cây dược liệu, rau màu, cây ăn quả... Tập trung củng cố, nâng cao năng lực 6 HTX, thành lập mới 12 HTX chuyên ngành thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, gắn kết giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng

nông sản chủ lực của địa phương. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn chỉ đạo các địa phương triển khai mô hình HTX xây dựng thương hiệu nông sản, đặc sản địa phương. Trong 3 năm gần đây đã có 28 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng 34 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

NGÂN HUYỀN

## THÁI THỤY

### Đơn vị dẫn đầu về sản phẩm OCOP

Sau 3 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay huyện Thái Thụy có 33 sản phẩm OCOP xếp hạng tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 có 1 tổ hợp sản xuất và 74 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đang tích cực khuyến khích các chủ thể tham gia chương trình OCOP; tiếp tục thực hiện cơ chế đầu tư, hỗ trợ

từ ngân sách cho phát triển, thực hiện chuẩn hóa sản phẩm OCOP cho đến hết năm 2025. Theo đó, khi sản phẩm được hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên, đối với chủ thể là HTX, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/chủ thể, với chủ thể là cá nhân được hỗ trợ 90 triệu đồng/chủ thể. Từ đó góp phần thu hút sự

(Xem tiếp trang 4)  
TRẦN TUẤN

## CỤM CÔNG NGHIỆP QUÝ NINH

### Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 trong tháng 7/2023

Cụm công nghiệp Quý Ninh (Quỳnh Phụ) có tổng diện tích 61,9ha được chia làm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 282,1 tỷ đồng. Giai đoạn 1 với hơn 25,4ha được khởi công xây dựng từ tháng 4/2020, đến thời điểm hiện tại các hạng mục như san lấp, hệ thống đường giao thông và hệ thống cấp

thoát nước, trồng cây xanh, trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà xưởng cho thuê đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

(Xem tiếp trang 4)  
NGUYỄN CƯỜNG

## HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH Trao hơn 2.100 suất quà cho hội viên nghèo

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội hội truyền thống Trường Sơn cấp huyện, thành phố và các xã, thị trấn. Toàn tỉnh kết nạp 110 hội viên mới; cán bộ, hội viên luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các cấp hội đã tham gia trồng mới trên 4.100 cây xanh. Hội viên tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình học tập. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo bằng việc trao 2.150 suất quà với tổng trị giá trên 430 triệu đồng và 350kg gạo cho các đối tượng chính sách, hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

6 tháng cuối năm, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào thi đua "Tự hào 65 năm Trường Sơn huyện thoại" chào mừng Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ III. Các cấp hội vận động hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, hàng hái tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức hội đoàn kết, vững mạnh.

HỒNG QUÂN

## CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Phấn đấu kết nạp mới 9.000 đoàn viên

Công đoàn Khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn KKT và các KCN tỉnh hiện có 51 công đoàn cơ sở với 34.994 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động chăm lo, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn được Công đoàn KKT và các KCN tỉnh quan tâm. Trong 5 năm, Công đoàn KKT và các KCN tỉnh đã trao 5.497 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ và con của CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, tình nghĩa như ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo"... Nhiệm kỳ qua đã có 15 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 500 triệu đồng từ quỹ "Mái ấm công đoàn" để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hàng năm, tỷ lệ đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đạt 100%, trên 60% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó,

(Xem tiếp trang 4)  
THU TRANG

# Tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè

(Xem trang 3)



Tham gia lớp võ thuật giúp trẻ em xã Vũ Hội (Vũ Thu) rèn luyện, nâng cao sức khỏe.